

คำนำ



ที่ ศธ 04114/ว ๒๒๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง
ถนนวิจิตรสุรการ มท 49000

๖ กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งอนุมัติทุนการศึกษามูลนิธิ EDF รอบเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา รอบเทอมที่1 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนทุนโดยประมาณ 414 ทุน ซึ่งโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาดังกล่าว www.edfgroup.org/school ที่เมนูทุนการศึกษา EDF ต่อจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1.กรณีตรวจสอบข้อมูลและกรอกข้อมูลยืนยันการเรียนต่อและเลขที่บัญชีนักเรียนทุน(ใหม่) ปี 2556 > เลือก เข้าสู่ระบบ > สำหรับโรงเรียน > พิมพ์รหัสโรงเรียนที่ EDF เคยให้ไว้ > พิมพ์รหัสผ่าน > เลือกเมนูด้านซ้ายมือ “แจ้งรายชื่อ นร.ที่ได้รับอนุมัติทุนปี 57”
- 2.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการเลือก ยืนยันสถานะของเด็กนักเรียน(รายคน)

**** สถานะยืนยันขอรับทุนต่อ**

- กรณีนักเรียนเก่าต่อเนื่องให้ดำเนินการดังนี้ > เลือกขอรับทุนต่อ(โดยกรอกข้อมูลบัญชีเดิมของนักเรียนทุน) / เลือกธนาคาร/สาขา/กรอกเลขที่บัญชี/ให้เรียบร้อยและกดปุ่ม “บันทึก”
- กรณีมีนักเรียนทุนใหม่ปี 2557 ขอให้ให้นำนักเรียนไปเปิดบัญชีธนาคารที่ท่านสะดวก และเปิดบัญชีนักเรียนทุนร่วมกับคุณครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาและกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร โดย > เลือกขอรับทุนต่อ(โดยกรอกข้อมูลบัญชีใหม่ของนักเรียนทุน) /เลือกธนาคาร/สาขา/กรอกเลขที่บัญชี/ให้เรียบร้อยและ กดปุ่ม “บันทึก”

**** สถานะนักเรียนลาออก – เปลี่ยนตัว หรือนักเรียนย้ายไปเรียนที่อื่น – ขอเปลี่ยนตัว** ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้ >เลือกเหตุผลการลาออก > เพิ่มข้อมูลนักเรียนทุนใหม่ (เป็นนักเรียนชั้นเรียนเดียวกัน)แล้วกด “บันทึก” > กรอกแบบสอบถาม(เฉพาะ ม.2,ม.3)แล้วกด “บันทึก” > Upload รูปถ่าย (ไฟล์ .jpg) > Upload จดหมายแนะนำตัว(เรียงความไฟล์ .jpg)

..../** สถานะ

****สถานะนักเรียนลาออก -ไม่เปลี่ยนตัว ขอให้ท่านดำเนินการ เลือกเหตุผลการลาออก > แล้วกด “บันทึก”**

3.หลังจากโรงเรียนได้ยืนยันสถานะนักเรียนครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผลการยืนยันขอรับทุน จะปรากฏคำว่า “เรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนใดที่ยังค้างส่งเอกสาร นักเรียนทุนเก่าตรวจสอบการ Upload นักเรียนรับทุนเก่าต่อเนื่อง หากนักเรียนคนใดที่ยังค้างขาดเอกสาร เช่น รูปถ่าย,แบบสอบถาม, เรียงความ ขอให้ครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาทำการ Upload ไฟล์ที่ขาดดังกล่าว ในการยืนยันขอรับทุนต่อ ตามระยะเวลาที่ EDF กำหนดไม่เช่นนั้นจะถือว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคนดังกล่าวในโรงเรียนสละสิทธิ์การขอรับทุนในปีการศึกษา 2557 นี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ E-mail:scholarship@edfthai.org หรือ โทร 02 -579-9209-11 ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกษา
มูลนิธิส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.042-611532 ต่อ 17

โทรสาร 042 -613040 ,042-612284

ยูพา ทิพย์นาคคำ มือถือ 0819268754